

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 83/TB-UBND

Phú Thọ, ngày 23 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu sau khi kiểm tra tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn huyện Thanh Sơn

Ngày 21 tháng 9 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu kiểm tra tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn huyện Thanh Sơn. Tham dự kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thanh Sơn và một số phòng, đơn vị thuộc UBND huyện Thanh Sơn.

Sau khi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh đã họp nghe lãnh đạo UBND huyện Thanh Sơn báo cáo cụ thể tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn huyện, một số kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận một số nội dung như sau:

- Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ ngày 18/8 đến ngày 22/8/2016 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nhiều công trình giao thông, thủy lợi, hoa màu và tài sản của nhân dân. Trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tại khu vực đồi Con Voi, xã Thạch Khoán đã xuất hiện vết nứt lớn và có hiện tượng sụt đất, nguy cơ sạt lở đất là rất cao, uy hiếp tới tính mạng và tài sản của nhân dân. Nguyên nhân của hiện tượng này được xác định là do mưa lớn kéo dài, cấu tạo địa chất của khu vực và một phần do hoạt động san, gạt, tạo mặt bằng để xây dựng của người dân.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thanh Sơn đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị khẩn trương di dời các hộ dân ra khỏi phạm vi nguy hiểm. UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền huyện, xã trong việc đảm bảo an toàn cho nhân dân. Tuy nhiên, huyện cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý hoạt động xây dựng tại các khu dân cư vùng địa hình đồi núi, không để người dân tự ý san, gạt, tạo mặt bằng để xây nhà không đúng kỹ thuật làm ảnh hưởng đến kết cấu địa hình khu vực, tăng nguy cơ sạt lở đất vào mùa mưa.

Để khắc phục nguy cơ sạt lở đất tại khu vực này, yêu cầu UBND huyện Thanh Sơn làm việc cụ thể với các hộ dân trong phạm vi bị ảnh hưởng để xây dựng phương án khắc phục. Trước mắt cần cảnh báo cho người dân biết nguy cơ sạt lở đất trong khu vực, đồng thời tuyên truyền, phổ biến cho người dân biết các chế độ chính sách hỗ trợ theo quy định của Nhà nước để khuyến khích người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm, tái định cư tại khu vực khác. Trường hợp các hộ dân mong muốn ổn định tại chỗ, huyện khẩn trương xây dựng phương án đào, vận chuyển đất, hạ cấp tại khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn về lâu dài, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng thực hiện, kinh phí hỗ trợ một phần từ ngân sách tỉnh và ngân sách huyện. Việc xây dựng

phương án cần phối hợp với các sở, ngành liên quan và thực hiện sớm để báo cáo UBND tỉnh.

- Đối với đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ kè sông Búra (đoạn 100m) qua thị trấn Thanh Sơn: Đề khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng ý về chủ trương hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh; giao UBND huyện Thanh Sơn nghiên cứu lập phương án xử lý khẩn cấp, gửi các sở ngành liên quan thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2016.

- Đối với đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục khẩn cấp sạt lở trên đê ngòi Lạt xã Lương Nha: Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục bám sát và tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và PTNT để triển khai thực hiện công trình.

- Đối với đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở, sửa chữa tuyến đường từ Hương Cẩn đi Tân Minh: Giao UBND huyện Thanh Sơn chủ động, tự cân đối kinh phí thực hiện.

- Đối với tuyến đường nối thị trấn Thanh Sơn với xã Sơn Hùng đi Tề Lễ: UBND tỉnh đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện Thanh Sơn trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, tạo điều kiện giao thông thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp. Thời gian tới huyện cần nghiên cứu quy hoạch hạ tầng trong khu vực, thu hút các doanh nghiệp đầu tư để phát huy lợi thế của tuyến đường.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Thanh Sơn ngày 21/9/2016, thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Thiều Vinh